



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การประมูลหาผู้จำหน่ายดอกไม้ อาหารและของที่ระลึก

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์เปิดประมูลให้เข้าพื้นที่สำหรับจำหน่ายดอกไม้ อาหารและของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประมูลต้องเป็นผู้จัดหา หรือดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ อาหารและของที่ระลึก จะต้องสามารถปฏิบัติตามรายละเอียดท้ายประกาศของมหาวิทยาลัยได้
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประมูลฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและกำหนดการดังนี้

กำหนดการยื่นเอกสารประมูล

ให้ยื่นของประมูลได้ที่ กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
ในวันที่ 22 - 31 มกราคม 2567

เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและ
การจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม (โดยคณะกรรมการเปิดของประมูล)

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร กองส่งเสริมการบริการ
วิชาการ ชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนอราคา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-09.00 น.

(โดยคณะกรรมการเปิดของประมูล) ณ งานพัฒนาทรัพย์สินและ
ธุรกิจองค์กร กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ชั้น 1 ศูนย์แสดง
นิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการเปิดของประชุม

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-10.00 น.

ณ งานพัฒนาศูนย์สารสนเทศและธุรกิจองค์กร กองส่งเสริมการบริการ
วิชาการ ชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประชุมเข้าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ อาหาร และของที่ระลึกได้
ณ งานพัฒนาศูนย์สารสนเทศและธุรกิจองค์กร กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5596-8890 ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2567 ในวันและ
เวลาราชการ (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.oass.nu.ac.th>)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. 2567



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร